

Số: 203 /CT-UBND

Hà Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2025

CHỈ THỊ

Về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông, tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 07/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025; Công điện số 10/CD-TTg ngày 07/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh trung học cơ sở, tuyển sinh trung học phổ thông và quản lý dạy thêm, học thêm.

Thực hiện Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025; Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Hà Giang (gọi tắt là các kỳ thi) được chuẩn bị sớm, chu đáo về mọi mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp thu, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ban, ngành Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia về công tác tổ chức kỳ thi; lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm áp lực, giảm chi phí, ít tốn kém cho thí sinh, gia đình và xã hội, bảo đảm trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh. Làm căn cứ đánh giá quá trình dạy và học ở các nhà trường, các địa phương.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về công tác tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh.

a) Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cấp tỉnh; ban hành kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ thi đảm bảo đầy đủ các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy



chế và hiệu quả. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh trên địa bàn tỉnh, đảm bảo yêu cầu phân cấp triệt để theo thẩm quyền, rõ nội dung, rõ thời gian, rõ trách nhiệm.

b) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn, kiểm tra việc đổi mới phương pháp dạy và học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh trong quá trình dạy và học, nhất là học sinh cuối cấp theo yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018; triển khai thực hiện các giải pháp bổ sung kiến thức, kỹ năng cho học sinh để nâng cao chất lượng các kỳ thi; trên cơ sở cấu trúc định dạng đề thi và đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sớm triển khai tổ chức thi thử tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 để học sinh được tiếp cận làm quen.

c) Đảm bảo đầy đủ các yếu tố cần thiết phục vụ kỳ thi, không để học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục bị động, khó khăn khi tham gia tổ chức các kỳ thi; tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, ... không để thí sinh nào phải bỏ thi vì các lý do khách quan.

d) Hoàn thiện các hồ sơ, cơ sở dữ liệu thi theo quy định; tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và những người tham gia tổ chức các kỳ thi học tập, nắm vững Quy chế thi, nghiệp vụ thi, không để cán bộ, giáo viên và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

đ) Tập trung thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm các kỳ thi diễn ra an toàn, trung thực, khách quan, đúng Quy chế.

e) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông trước, trong và sau kỳ thi, công tác tuyển sinh vào các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và các lực lượng xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, đúng, đủ, minh bạch; huy động sự tham gia, ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân, sự đồng thuận của xã hội về chủ trương, về công tác tổ chức các kỳ thi. Chủ động cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thông tin cần thiết về kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh vào các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp. Đặc biệt là các nội dung mới như môn thi, số buổi thi, tổ hợp môn thi, cấu trúc định dạng đề thi, cách tính điểm xét tốt nghiệp, điểm khuyến khích.

g) Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh lớp 12 đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển sinh vào các trường đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2025 theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu cấp, tuyển sinh vào lớp 10 và phân luồng học sinh năm học 2025-2026 đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đảm bảo minh bạch, thiết thực, hiệu quả, giảm áp lực, giảm chi phí cho xã hội. Hoàn thành việc công bố phương án tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2025-2026 trong tháng 02 năm 2025 để học sinh, giáo viên và các nhà trường, các cơ sở giáo dục phổ thông chủ động chuẩn bị cho công tác tuyển sinh.

i) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn ngân sách địa phương và tăng cường nguồn lực xã hội hóa xây dựng đủ trường, lớp và bảo đảm chất lượng để mọi học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục được đến trường, giảm áp lực trong tuyển sinh, nhất là ở khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, thị trấn, thành phố, kiên quyết không để học sinh trong độ tuổi phổ cập giáo dục không được đến trường.

k) Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo với cấp có thẩm quyền về công tác tổ chức các kỳ thi theo quy định.

3. Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố (trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân) trong phạm vi thẩm quyền được giao chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh về công tác chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn quản lý.

a) Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan để tổ chức các Điểm thi/Hội đồng thi trên địa bàn theo nhiệm vụ được phân công.

b) Chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị liên quan trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 trên địa bàn diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế thi.

c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy và học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá học sinh theo tiến độ thời gian năm học; triển khai thực hiện các giải pháp tăng cường kiến thức cho học sinh để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 đạt kết quả cao; chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 theo đúng quy định.

d) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định. Kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương của tập thể, cá nhân tận tụy, tâm huyết, hết lòng vì học sinh. Hỗ trợ kinh phí phù hợp cho các nhà trường để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

đ) Chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành Y tế; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, vật tư, trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng các tình huống bất thường có thể xảy ra.

e) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn nơi đặt địa điểm thi chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi. Vận động các tổ chức đoàn, đội, hội,... quan tâm chăm lo, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tích cực ôn tập, trau dồi kiến thức để tham gia kỳ thi đạt kết quả cao; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế hay đi lại hoặc do các điều kiện khách quan khác.

g) Cân đối ngân sách, phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các Điểm thi/Hội đồng thi được tổ chức tại địa phương.



4. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2025-2026; đảm bảo công tác bảo mật đề thi, vận chuyển bàn giao đề thi, bài thi, coi thi, chấm thi; đảm bảo an toàn khu vực in sao đề thi, khu vực chấm thi; đảm bảo an toàn giao thông, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức kỳ thi. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, gây rối, tụ tập đông người gây mất trật tự ở khu vực thi, vi phạm Quy chế thi; tăng cường phòng, chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong các kỳ thi. Cử cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các Ban của Hội đồng thi và tại các Điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5. Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm Quy chế thi và các quy định của pháp luật, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng.

6. Sở Tài chính phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu đảm bảo kinh phí tổ chức kỳ thi đầy đủ, kịp thời theo quy định tài chính hiện hành.

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố xây dựng phương án bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chuẩn bị nhân lực, vật lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm khám chữa bệnh cho thí sinh và những người tham gia tổ chức các kỳ thi; chỉ đạo cơ quan, đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ thuộc thẩm quyền quản lý cử cán bộ y tế tham gia làm nhiệm vụ tại một số Ban của Hội đồng thi và tại các Điểm thi theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo.

8. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác về các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018), chỉ đạo các đơn vị viễn thông hỗ trợ hạ tầng viễn thông phục vụ các kỳ thi. Kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lý thông tin liên quan đến các kỳ thi (nếu có) trên không gian mạng.

9. Sở Giao thông vận tải chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình tổ chức các kỳ thi, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố bố trí phương tiện, nhân lực sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời khi có sự cố và các tình huống bất thường xảy ra, nhất là các địa bàn có nguy cơ lũ quét, sạt lở cao, không để xảy ra ách tắc giao thông ảnh hưởng tới việc tổ chức các kỳ thi nói chung và thí sinh tham gia thi tại các Điểm thi/Hội đồng thi nói riêng.

10. Công ty Điện lực Hà Giang chỉ đạo Điện lực các huyện/thành phố có phương án, kế hoạch đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện (kể cả nguồn điện dự phòng) cho tất cả các công việc tổ chức các kỳ thi.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các phương án dự phòng bố trí phương tiện, nguồn lực, nhân lực phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố sẵn sàng tham gia ứng cứu, giải quyết các tình huống thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ..., nhất là các địa bàn có địa hình phức tạp, nguy cơ sạt lở, ngập úng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các Điểm thi/Hội đồng thi và thí sinh dự thi.

12. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy hỗ trợ nhân lực thuộc Ban Cơ yếu trong việc tiếp nhận giải mã đề thi đã được Ban Cơ yếu Chính phủ mã hóa và các nhiệm vụ khác có liên quan bảo đảm an toàn, bảo mật theo đúng quy định về truyền nhận thông tin bí mật nhà nước.

13. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2025”; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ, hỗ trợ các Điểm thi bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi; phối hợp hỗ trợ kịp thời cho thí sinh và người thân của thí sinh gặp khó khăn trong đi lại, ăn nghỉ tại các Điểm thi/Hội đồng thi.

14. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo và kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời và tổ chức thi hành nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện/thành phố;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Vnpt ioffice;
- Lưu: VT, KTTH, NCPC, VHXH



CHỦ TỊCH

Phan Huy Ngọc

TỈNH HÀ GIANG